

Số: /CT-UBND

Tam Đường, ngày tháng năm 2024

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024-2025

Trong những năm qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã được nâng lên; sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm được tăng cường; dân quân tự vệ và các tổ chuyên trách bảo vệ rừng đã thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR đã kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ cháy rừng và cháy thảm cỏ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng, cháy thảm cỏ gây ra; các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên, trong năm 2024 thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hanh kéo dài, trên địa bàn huyện đã xảy ra 08 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại 8,2318 ha cây trồng chưa thành rừng.

Theo dự báo, những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, hiện tượng ENSO (bao gồm El Nino và La Nina) đang trong trạng thái trung tính có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, nắng nóng gay gắt, lượng mưa thấp hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy và chữa cháy rừng; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024-2025; Kế hoạch số 1739/KH-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về lâm nghiệp.

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ huy PCCCR, các tổ chuyên trách bảo vệ rừng; rà soát lực lượng, phương tiện chủ động sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo đúng phương châm “bốn tại chỗ”. Xây dựng lịch trực

PCCCR trong suốt mùa khô, niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; duy trì hoạt động của các chốt gác cửa rừng, thường trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên, kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ, tết để tiếp nhận thông tin báo cháy; nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong rừng, ven rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng. Khi xảy ra cháy rừng phải triển khai ngay lực lượng chữa cháy và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ huy PCCCR của huyện thông qua cơ quan thường trực Hạt Kiểm lâm (số điện thoại 0915.587.965 Đ/c Nguyễn Tiến Tài - Hạt trưởng hoặc 0988.346.538 Đ/c Phùng Văn Nhị - Phó Hạt trưởng) để tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phương án chỉ đạo.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát Nhân dân và các chủ rừng thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Chỉ đạo các chủ rừng, tổ chuyên trách bảo vệ rừng bố trí lực lượng trực canh gác phát hiện sớm lửa rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy để sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động canh tác nương rẫy, hướng dẫn kỹ thuật đốt nương an toàn cho Nhân dân, triển khai cho Nhân dân đăng ký ngày, giờ đốt nương; đôn đốc các cộng đồng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng chủ động duy tu đường băng cản lửa, bảo dưỡng kiểm kê lại các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, các công trình PCCCR. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý (kiến nghị xử lý) nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng, mua, bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.

2. Hạt Kiểm lâm huyện

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy PCCCR huyện tổng kết công tác PCCCR mùa hanh khô năm 2023-2024, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR. Chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện.

Phối hợp với Công an huyện trong công tác hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án của các chủ rừng và UBND các xã, thị trấn được giao quản lý rừng theo quy định; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, cảnh

báo cấp dự báo cháy rừng để kịp thời thông báo cho Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền đến người dân khi cấp dự báo cháy rừng ở Cấp IV và Cấp V; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, xác minh, có phương án ứng phó kịp thời; tổ chức tuyên truyền lưu động và các hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ rừng, Nhân dân. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin tình hình cháy rừng tại các xã, thị trấn. Tổng hợp tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị, diễn biến tình hình cháy rừng trên địa bàn huyện, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện để có phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi cần thiết.

Theo dõi, tổng hợp định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, đơn vị, chủ rừng, bên nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR.

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện

Chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng, kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu của địa phương. Đồng thời, Công an huyện chỉ đạo Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, truy tìm đối tượng gây cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện trong công tác hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án PCCCR của chủ rừng và UBND các xã, thị trấn được giao quản lý rừng theo quy định.

5. Ban Quản lý rừng phòng hộ và các chủ rừng

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và báo cáo cấp có thẩm quyền để xác minh, xử lý vi phạm theo đúng quy định. Đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích được giao.

Hướng dẫn các tổ chuyên trách bảo vệ và phát triển rừng bản nhận khoán bảo vệ rừng sử dụng hiệu quả kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm cho nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn bố trí lực lượng trực, canh gác, phát hiện sớm lửa rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy trong thời

gian cao điểm nắng nóng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị để sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra và báo cáo ngay về Ban Chỉ huy PCCCR huyện để chỉ đạo, ứng cứu kịp thời.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện xem xét cân đối, bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ huy PCCCR huyện để đảm bảo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR khi có yêu cầu.

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, PCCCR; nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR, tạo sự lan tỏa trong xã hội; thường xuyên cập nhật, kịp thời đưa tin cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng để người dân biết, chủ động, phòng ngừa.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện

Chỉ đạo các cấp hội, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn; sẵn sàng tham gia ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

9. Các thành viên Ban Chỉ huy PCCCR huyện

Theo nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động tham mưu Ban Chỉ huy PCCCR huyện kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR trong mùa khô năm 2024-2025 trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các thành viên BCH PCCCR huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Sùng Lữ Páo